

Lettre d'informations - Janvier-février 2024

Thưa quý phụ huynh,

Trước hết cho phép tôi được gửi đến quý phụ huynh những lời chúc tốt đẹp cho năm mới 2024 này, chúc một năm mới với nhiều cảm hứng mới và sự thịnh vượng cho tất cả chúng ta.

Học kỳ 2 của năm học bắt đầu, ngoài việc chuẩn bị cho các kỳ thi cuối năm và cho việc hoàn thành những yêu cầu và kỹ năng cần thiết trong chương trình, thì đối với các học sinh lớp 9, lớp 10 và lớp 12, các em còn cần tập trung xây dựng hành trình định hướng. Trang Parcoursup dành cho việc nộp nguyện vọng vào các trường ĐH đã được mở cho học sinh lớp 12. Có rất nhiều nguồn thông tin đa dạng có thể hỗ trợ các em trong hành trình này. Các thầy cô giáo và ban định hướng của trường cũng luôn sẵn sàng trở lời mọi thắc mắc và đưa ra cho các em những lời khuyên hữu ích trong quá trình nộp hồ sơ.

Các dự án giáo dục học tập vẫn được tiếp tục, đặc biệt là những dự án xoay quanh chủ đề cuộc thi Olympic Paris năm 2024. Rất nhiều trải nghiệm thú vị đang chờ đón các em.

Mùa thi thử của các khối lớp sẽ có kỳ thi cuối cấp cũng đã bắt đầu. Các đợt thi thử này sẽ là dịp để các em tự đánh giá khả năng bản thân, và điều chỉnh việc học tập của mình để có thể đạt được kết quả tối ưu trong các kỳ thi chính thức vào cuối năm.

Đây cũng là giai đoạn mà các giáo viên tham gia vào nhiều khóa đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ, nhằm nâng cao chất lượng công tác giảng dạy của mình. Một số giờ học có thể bị gián đoạn do việc này.

Và sau cùng, lễ Tết đang đến rất gần. Một số hoạt động chào mừng sẽ diễn ra, nổi bật là chương trình múa lân diễn ra vào thứ ba 06/02.

Hiệu trưởng

Lịch hoạt động

- Từ ngày 01/03 đến 31/05 : Giai đoạn nộp hồ sơ học bổng học ĐH của các học sinh - DSE .
- từ 15 đến 26 tháng 01 : Đợt kiểm tra giữa năm học của học sinh lớp CP.
- Các ngày thứ ba 16/01 và 30/01 : Họp các học sinh đại diện lớp ở khối Tiểu học.
- Thứ năm 18/01 : Tham quan ở Bình Dương của lớp CPA
- Thứ hai 22/01 : Họp các học sinh đại diện lớp ở khối Trung học.
- Thứ năm 22/02 : Thi thử môn Văn học của HS lớp 11
- Thứ hai 26/02 : Chung kết trường của cuộc thi « Em tập làm Đại sứ »
- Từ thứ năm 08/02 đến chủ nhật 18/02 : kỳ nghỉ Tết



Cuộc thi Ambassadeurs, Ambassadrices en herbe

Chung kết cấp trường cuộc thi Ambassadeurs, Ambassadrices en herbe sẽ diễn vào thứ hai 26/02.



Các em được chọn ra sau đó sẽ tham dự chung kết vùng Châu Á-Thái Bình Dương tại Campuchia vào đầu tháng 04.

Phòng chống nạn quấy rối học đường

Nạn quấy rối học đường là hình thức quấy rối được lặp đi lặp lại, về thể chất, tâm lý hay lời nói của một hay một nhóm học sinh đối với 1 bạn học sinh khác và mục tiêu (hay hệ quả) của việc này là gây ra những tổn thương dẫn đến những suy giảm về thể chất và tinh thần của học sinh. Các nạn nhân thường đối diện đơn độc với tình trạng đe dọa này.



Một tờ rơi đã được phát cho tất cả học sinh. Và nhóm các « Sentinelles » - nhóm học sinh tự nguyện và được huấn luyện đã được lập nên để có thể nhận định được các tình huống quấy rối.

Kỳ kiểm tra cấp quốc gia—Khối Tiểu học

Kỳ kiểm tra cấp quốc gia giữa năm dành cho các học sinh lớp CP, dự kiến diễn ra từ 15 đến 26/01/2024.



Đợt kiểm tra sẽ cho phép các giáo viên đánh giá những tiến bộ của học sinh và đưa ra những điều chỉnh phù hợp trong việc giảng dạy các em.

Vào cuối HK1 của khối Mẫu giáo—Tiểu học (mỗi năm 2 HK) - thứ sáu 26/02, tất cả giáo viên sẽ gửi đến phụ huynh bản đánh giá chi tiết kết quả học tập của các em.

Lễ Tết

Trong giai đoạn này, các giáo viên dạy tiếng Việt đã đưa vào chương trình học các chủ đề về văn hóa lễ Tết, và ngoài ra, không gian trường cũng sẽ được trang trí thật đẹp với chủ đề Tết.

Và cũng để chào mừng dịp lễ này, ngày thứ ba 06/02, Hội PHHS tổ chức cho các em một chương trình múa lân, diễn ra tại sân thể thao của trường.



Thứ tư 07/02, tại sân chơi Mẫu giáo, các em sẽ được xem chương trình múa rối nước.

RÉTROSPECTIVE

Lễ phát bằng tốt nghiệp THCS (DNB)

Thứ tư ngày 10/01 đã diễn ra lễ phát bằng DNB cho khoảng hơn 80 em học sinh đã trải qua kỳ thi cuối cấp THCS vào tháng 06/2023. Thầy Hiệu trưởng trường đã chủ trì buổi lễ và phát bằng cho các em.

Các cuộc giao lưu

Buổi giao lưu văn học tại trường LfiDuras với Mr **Dominique FORMA**, tác giả của polars đang sinh sống tại villa Saigon và buổi giao lưu với Mr **Hacid BOUABAYA**, đạo diễn, tác giả và cũng là diễn viên với các học sinh nhóm Xiếc, nhóm Kịch sân khấu, học sinh lớp 6E và các học sinh khối Tiểu học.



Prozap MUN

Từ ngày 08 đến 11 tháng 12, 2023, 15 học sinh lớp 10, 11 và 12 đã tham gia dự án học tập PROZAP MUN tại trường Pháp ở Phnom Penh.



Flashmob -« điệu nhảy vui » thế hệ 2024

Là sự trở lại của điệu nhảy vui Flashmob, với sự tham gia của hơn 1100 học sinh từ Mẫu giáo đến 12 của trường, có thể xem tại đây : [vidéo](#).

